

อุทาหรณ์สอนครู



ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลา การประเมินผลทดลองการปฏิบัติงาน

ดร.โสภิต วนิชย์ถนอม
นิติกร ศธจ.สระแก้ว
ที่ปรึกษากฎหมายสำนักงาน
สทศค.จังหวัดสระแก้ว

ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาการประเมินผลทดลองการปฏิบัติงานที่กำหนดตามประกาศเป็นสาระสำคัญของการประเมินผล การประเมินผลไม่เป็นไปตามที่กำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ชอบ เมื่อนำผลนั้นไปเป็นเหตุเลิกจ้าง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย

อุทาหรณ์ ประกาศของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานฯ พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ให้ประเมินผลการทดลองงานครั้งที่ ๑ เมื่อปฏิบัติงานได้ ๖ เดือน ก็มีความประสงค์ที่จะให้คณะกรรมการประเมินผลได้รับทราบข้อมูลการปฏิบัติงานของพนักงานตลอดจนนิสัยและความประพฤติในระหว่างที่ปฏิบัติงานมาแล้วในช่วงเวลาหนึ่งว่ามีผลการปฏิบัติงานเป็นเช่นไร มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหรือไม่ เมื่อหน่วยงานของรัฐทำสัญญาจ้างพนักงานกำหนดระยะเวลาทดลองงาน ๑ ปี ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานได้ประเมินผลการทดลองงานครั้งที่ ๑ ช่วงที่ ๑ (๓ เดือนแรก) มีความเห็นว่าให้ออกจากการเป็นพนักงานเนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน จากนั้นพนักงานย้ายไปปฏิบัติงานในอีกฝ่ายหนึ่งผู้ควบคุมงานคนใหม่ประเมินผลทดลองงาน ช่วงที่ ๒ (๓ เดือนที่สอง) แต่ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินทั้งสองช่วงไม่ผ่านเกณฑ์ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ จึงมีมติให้เลิกจ้าง หน่วยงานของรัฐออกคำสั่งเลิกจ้างตามมติ การที่มีการประเมินก่อนครบกำหนดอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน และหากผลการประเมินครั้งที่ ๑ ต่ำกว่าเกณฑ์ ต้องแจ้งพนักงานเพื่อปรับปรุงตนเองและมีสิทธิรับการประเมินในครั้งต่อไปเมื่อปฏิบัติงานครบ ๑ ปี จึงเป็นกรณีที่มีประกาศได้กำหนดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาการประเมินผลทดลองการปฏิบัติงานตลอดจนรับรองสิทธิของพนักงานสามารถเข้ารับการประเมินในครั้งต่อไปเมื่อครบ ๑ ปี อันเป็นสาระสำคัญของการประเมินอีกทั้งการประเมินผลยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดตามประกาศย่อมเป็นการประเมินผลโดยไม่ชอบเมื่อเลิกจ้างด้วยเหตุผลผลการประเมินต่ำ ย่อมทำให้เป็นการเลิกจ้างโดยไม่ชอบ พิพากษาให้หน่วยงานรัฐจ่ายเงินเดือนแก่พนักงานแทนการเลิกจ้างโดยไม่ชอบเป็นค่าจ้าง ๖ เดือนๆ ละ ๙,๕๔๐ บาท (ค่าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อ.๕๑๗/๒๕๕๕)

อุทาหรณ์สอนครู ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบให้พิจารณาว่าหากการไม่ปฏิบัติตามจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของคู่กรณีย่อมถือว่าเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญที่ต้องถือปฏิบัติ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
กลุ่มงานวินัยและนิติการ โทร.๐-๓๗๕๕-๐๒๔๕